



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานนิติการ โทร.055-705187 ต่อ 113

ที่ กพ 0027.001/ว 4104

วันที่ 14 กันยายน 2552

เรื่อง ขอให้กำกับดูแล เข้มงวดกวดขัน และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร, นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา, นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ, นางสาวกัลยา ฉิมพลี ตำแหน่ง นักวิชาการ-สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน,สาธารณสุขอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชร กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในบริเวณสถานที่ราชการ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ข้อ 12 ระบุว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด

- (1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เฉพาะในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น
- (2) จัดหา หรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เฉพาะในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น
- (3) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- (4) คบหาสมาคมเป็นอาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- (5) เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือมีไว้ในความครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

/ให้...

ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (3) หรือ (4) อันเป็นการกระทำตามหน้าที่ในกฎหมาย หรือตามธรรมเนียมจรรยา หรือเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตาม (5) ทั้งนี้กับบุคคลซึ่งเป็นสามีหรือภรรยา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ไม่ว่าชั้นใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทุกแห่ง กำชับ ดูแล เข้มงวดกวดขันข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป



(นายฉัฐพร วงษ์สุทธิภากร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร